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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565  
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund หรือ TFFIF) 

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใต้
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
การแนะน าก่อนการประชุม 
 
 นางสาวกมลวรรณ สธนนิศกุล ซึ่งท าหนา้ที่เป็นเลขาที่ประชุมและพิธีกร (“พิธีกร”) ในนามของบรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัท
จดัการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund หรือ TFFIF) 
(“กองทุนรวม”) กล่าวตอ้นรบักล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
 
 จากนั้นพิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 นั้น เป็นการประชุมใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการไดจ้ดัใหม้ีผูใ้หบ้ริการจดัประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความเชี่ยวชาญและไดร้บัการรบัรองจากส านกังานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(หรือ ETDA) 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 นอกจากนี ้บริษัทจัดการไดจ้ัดใหม้ีผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผูต้รวจสอบและดูแลการ
ประชมุใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
 บริษัทจัดการไดด้  าเนินการประชุมโดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุม
ทางไกล VDO Conference จากหอ้งประชุมราชด าริ โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร โดยผูถื้อหน่วยลงุทนสามารถยืนยัน
ตัวตน และลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ามรายละเอียด ส่ิงที่ส่งมาดว้ย #6 และ #7 ที่บริษัทจัดการไดน้ าส่งใหก้ับผูถื้อ
หน่วยลงทนุพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
 
 บริษัทจดัการไดก้ าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุสามญั
ผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 หรือ Book Closing Date ในวนัที่ 4 มกราคม 2566 และไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เว็บไซตก์องทนุ และเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2566 
 
 พิธีกรไดช้ีแ้จงถึงองคป์ระชมุของการประชมุสามญัประจ าปี 2565 ดงันี ้
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 ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 129/2 นัน้ องค์
ประชุมตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด 
และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม  ซึ่ง
ในการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ดงันี ้ 
 
 ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 4,726,403 
หน่วย และเขา้รว่มประชมุโดยการมอบฉันทะ จ านวน 302 ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 1,839,158,762 หน่วย รวมผูถื้อหน่วย
ลงทนุและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชมุครัง้นี ้จ านวน 334 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมทัง้สิน้ 1,843,885,165 หน่วย คิดเป็น
รอ้ยละ 40.3475 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม (จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดเท่ากับ 4,570,000,000 หน่วย) ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.  
2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 129/2 แลว้ 
 
 จากนั้น พิธีกรได้เชิญ คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการ
อสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดัการ 
ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) และกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ของ
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 
 ประธานที่ประชมุกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยไดก้ล่าวแนะน าตัวแทนบริษัทจัดการทั้งสองแห่ง และตัวแทนจากการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 
ตวัแทนจากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“MFC”) 
 1. คณุหทยัรตัน ์ชินเวชกิจวานิชย ์
 
ตวัแทนจากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“KTAM”) 
 1.  คณุไพรชั มิคะเสน                      
 2.  คณุนิดาวรรณ สขุประดิษฐ์  
 
ตวัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 
 1.  คณุธนาภรณ ์อาทรมิตร       ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 
 2.  คณุธิษัณย ์พฤทธิพงษ์     ผูอ้  านวยการกองวางแผนและวิเคราะหโ์ครงการ นโยบาย  
     ฝ่ายนโยบายและวางแผน 
                                                
 นอกจากนีไ้ดม้ีตวัแทนของผูดู้แลผลประโยชน ์ที่ปรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี ซึ่งเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ  
E-Meeting ในครัง้นี ้ดงันี ้
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ผูด้แูลผลประโยชน ์จาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
 1. คณุอลิสา หวงัจิตต ์                     
 2. คณุวรนิชชา สอนอินทร ์               
 
ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 
 1.  คณุสชุาดา ตนัติโอฬาร             
 2.  คณุวิไลพร เชาวว์ิวฒันก์ลุ             
 3.  คณุนราวิชญ ์รุจิราโรจนากร          
 
ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต ์จ ากดั ไดแ้ก่ 
 1. คณุนรศิรา ไสวแสนยากร         
 2. คณุนฐัรนิทร ์จ านงคว์ฒัน ์        
  
 เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปโดยสะดวกเรียบรอ้ย ประธานที่ประชมุไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรเป็นผูอ้ธิบายถึงขั้นตอน
และขอ้ปฏิบตัิในการประชมุ รวมถึงการแสดงค าถาม ในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
 พิธีกรชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ ดงันี ้
 
 วาระการประชมุครัง้นีท้ัง้หมดเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะ สามารถถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสิน้สดุการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ โดยวิธีปฏิบตัิในการประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงันี ้
 

1. การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูใน
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุซกัถามหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

2. การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในหอ้งประชมุ ผูถื้อหน่วยลงทนุและผูท้ี่ไดร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ
สามารถถามค าถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมที่ก าลังพิจารณาได ้โดยบริษัทจัดการจะเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูถื้อหน่วย
ลงทุนสามารถสอบถามไดเ้พียง 1 ช่องทาง คือการสอบถามผ่านขอ้ความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ 
นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ 
เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยผูถื้อหน่วยหรือผูร้บัมอบฉันทะที่ตอ้งการ
สอบถามค าถาม สามารถท าไดด้ว้ยวิธี ดงันี ้

 (1)  เลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ ม “ค าถาม” และพิมพข์้อซักถามที่
ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดยบริษัทจดัการจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระที่เก่ียวขอ้ง
กับค าถามนัน้ ๆ  อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามที่ถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษัทจดัการสงวนสิทธิใน
การพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  
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(2) ในกรณีมีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการ
รกัษาระยะเวลาการประชุม เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตอบค าถามหรือน าค าถามของผูถื้อหน่วยลงทุน
เพื่อตอบในตอนทา้ยประชมุ หรือน าไปตอบไวห้นา้เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และเว็บไซตข์องกองทนุ 

(3) ในกรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเขา้มาภายใน 1 นาที บริษัทจัดการจะด าเนินการประชุมต่อ 
หากผูถื้อหน่วยมีค าถามเพิ่มเติมสามารถพิมพค์ าถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat โดยเจา้หนา้ที่จะท าการ
อ่านค าถามของผูถื้อหน่วยในภายหลงั 

(4) ส าหรับข้อเสนอแนะ หรือค าถามของผู้ถือหน่วยที่เก่ียวข้องกับวาระอื่น ๆ บริษัทจัดการจะตอบข้อ
ซกัถามดงักล่าวในวาระท่ี 7 วาระอื่น ๆ 

 
กรณีผูถื้อหน่วยประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการสอบถาม ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถศกึษาและ

ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ไดแ้จง้ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ และสามารถติดต่อ
เจา้หนา้ที่ Inventech Call Center หมายเลขโทรศพัท ์02-931-9138 ทัง้นี ้หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชมุ ผู้
ถือหน่วยลงทนุจะไดร้บัอีเมลเ์พื่อกลบัเขา้สู่การประชมุผ่านระบบส ารองต่อไป 
  
 จากนัน้ ประธานที่ประชมุชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งมีจ านวน 7 วาระ ดงันี ้
 

วาระที ่1 รบัทราบรายงานขอ้มลูของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 แทนการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน 
ประจ าปี 2564 

 วาระที ่2 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญัและแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 
 วาระที ่3 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 วาระที ่4 รบัทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 วาระที ่5 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

วาระที ่6   รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2566 รอบปีบญัชี ช่วง 1 ตลุาคม 2565 ถึง 30 กนัยายน 2566 

 วาระที ่7  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมรายงานข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่อที่ประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 

วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทนุ 26 ตลุาคม 2561 
ทนุจดทะเบียน และช าระแลว้ 45,700ล้านบาท แบ่งเป็น  จ านวนหน่วยลงทุน 4,570 ล้านหน่วย 

มลูค่าตราไวเ้ริ่มแรก 10 บาท มลูค่าตราไวล่้าสดุ 9.9659 บาท 
ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ กระทรวงการคลัง จ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออก

และเรียกช าระแลว้ 
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ทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 

สิทธิที่จะไดร้บัรอ้ยละ 45 ของรายไดค้่าผ่านทางรวมสทุธิที่จดัเก็บจาก
ทางพิเศษฉลองรชั และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี ตาม
สญัญา RTA ปัจจบุนัเหลือระยะเวลา 26 ปี 28 วนั 

เจา้ของและผูบ้รหิารทรพัยสิ์น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 
2565 

53,519 ลา้นบาท หรือ 11.7109 บาทต่อหน่วย 

  
 จากนัน้ ประธานที่ประชมุไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจ าปี 2564 แทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน  

ประจ าปี 2564 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการไดพ้ิจารณา
รูปแบบการจดัประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2564 เป็นการจดัส่งรายงานขอ้มลูการประชุมสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทุน ประจ าปี 2564 แทนการจดัประชุม ซึ่งบริษัทจดัการไดจ้ัดส่งรายงานขอ้มลูการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ เมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยรายงานขอ้มลูดงักล่าวผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการและระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 และไดน้ าส่งส าเนา
รายงานสรุปประเด็นส าคัญค าถามและค าตอบจากการส่งรายงานแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนแก่ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ และของกองทุนรวม และไดแ้นบส าเนาของรายงานขอ้มลูการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2564 และ
ส าเนารายงานสรุปประเด็นส าคัญค าถามและค าตอบจากการส่งรายงานขอ้มลูการประชุม แทนการประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยลงทุน ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย #1 ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุไดร้บัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม เห็นว่ารายงานขอ้มูลการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2564 และสรุปประเด็น
ส าคญัค าถามและค าตอบจากการส่งรายงานแทนการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนนัน้ ไดบ้นัทึกไวถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 
 
 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม
เก่ียวกบัวาระดงักล่าว            
 
 พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทนุ
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ
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คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้  
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบจึง
ไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบรายงานขอ้มูลการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน
ประจ าปี 2564 เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 ก่อนเขา้สู่วาระต่อไป พิธีกรไดช้ีแ้จงรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 38 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 5,577,103 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 304 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 1,866,472,762 หน่วย รวมผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะที่เขา้มาประชุม
จ านวน 342 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 1,872,049,865 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 40.9638 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
วาระที ่2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
  
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบการจดัการกองทุนรวม
ในเรื่องที่ส  าคญัและแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต โดยมอบหมายใหต้วัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ไดแ้ก่ คุณธนาภรณ ์อาทรมิตร ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี  และคุณธิษัณย ์พฤทธิพงษ์ ผูอ้  านวยการกองวางแผน
และวิเคราะหโ์ครงการ นโยบาย ฝ่ายนโยบายและวางแผน เป็นผูใ้หข้อ้มูลและน าเสนอรายละเอียดของวาระนีเ้พื่อใหท้ี่
ประชมุรบัทราบ 
 
 คุณธนาภรณ์ อาทรมิตร ตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แถลงต่อที่ประชุมว่า ทรพัยสิ์นกิจการ
โครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนรวมลงทุนครัง้แรก ไดแ้ก่ การลงทุนในสิทธิในรายไดท้ี่เกิดขึน้จากเสน้ทางในปัจจุบันของทาง
พิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายไดค้รัง้แรก ซึ่งไดแ้ก่ ทางพิเศษฉลองรชั และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (“กทพ.”) เป็นผูบ้ริหารจัดการและด าเนินการใหบ้ริการ รวมทั้งจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
รวมถึงด าเนินการบ ารุงรกัษาทางพิเศษและระบบทางพิเศษ     
 
 คุณธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แถลงต่อที่ประชุมว่า ในดา้นปริมาณ
การจราจรที่ใชท้างพิเศษ ส าหรบัปี 2565 นัน้ การระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ยงัคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ต่อตลาดการเงินทั่วโลกและกระทบต่อการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จากการออกขอ้ก าหนดและมาตรการ
ต่าง ๆ แมว้่ารฐับาลจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคมุผลกระทบจากการระบาด โดยในช่วงกลางปี โดยไดม้ี
การยอมรบัการระบาดของ COVID-19 ไดม้ากขึน้ จึงมีการผ่อนปรนข้อจ ากัดการเดินทางเขา้-ออกประเทศ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงสนับสนุนการกลับเขา้มาท างานที่ออฟฟิศ การด าเนินชีวิตประจ าวนัตามปกติ โดยรบัรูว้่า 
COVID -19 ยงัคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคและการประกอบธุรกิจ  
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 ในส่วนของปริมาณการจราจรรวมโดยเฉล่ียต่อวนัส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 
321,648 คนัต่อวนั โดยแยกเป็นปรมิาณการจราจรเฉล่ียต่อวนั ของแต่ละสายทางดงันี ้
 

 
 

ทางพิเศษฉลองรชั 
 

ทางพิเศษบรูพาวถีิ 

 
 

ปีบญัชี 
2563 

ปีบญัชี 
2564 

ปีบญัชี 
2565 

 
ปีบญัชี 
2563 

ปีบญัชี 
2564 

ปีบญัชี 
2565 

รถยนต ์4 ลอ้  208,231 170,476 191,377  130,209 102,257 122,278 

รถยนต ์6-10 ลอ้  2,061 1,514 1,573  5,221 4,492 4,823 

รถยนตม์ากกว่า 10 ลอ้  426 394 363  1,120 1126 1,234 

รวม  210,718 172,384 193,313  136,550 107,875 128,335 

  
 ส าหรบัปี 2565 ปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวนัของทางพิเศษฉลองรชัไดป้รบัตวัขึน้รอ้ยละ 12.14 โดยสดัส่วนรอ้ยละ 
99 เป็นรถยนต ์4 ลอ้ เนื่องจากการผ่อนปรนขอ้จ ากดัการเดินทางเขา้-ออกประเทศ รวมถึงสนบัสนุนการกลบัเขา้มาท างาน
ที่ออฟฟิศ และการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามปกติ 
  
 ส่วนปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันของทางพิเศษบูรพาวิถีมีการปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.97  โดยรอ้ยละ 95 เป็น
รถยนต ์4 ลอ้ เนื่องจากการผ่อนปรนขอ้จ ากดัการเดินทางเขา้-ออกประเทศ การสนบัสนนุการท่องเที่ยวในประเทศ ท าใหม้ี
การเดินทางขา้มจงัหวดัมากขึน้ รวมถึงการสนบัสนนุการกลบัเขา้มาท างานท่ีออฟฟิศ และการกลบัมาด าเนินชีวิตประจ าวนั
ตามปกติ  
 
 ดา้นการบ ารุงรกัษาทางพิเศษ 
 กทพ. มีหนา้ที่ด  าเนินการบ ารุงรกัษาทัง้เชิงป้องกนั (หรือ Preventive Maintenance) และการบ ารุงรกัษาเชิงแกไ้ข 
(หรือ Corrective Maintenance) เพื่อใหท้างพิเศษมีความคุม้ค่า สะดวก และเพื่อใหผู้ใ้ชท้างมีความปลอดภัยในการใช้
บรกิาร 
  - การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อยืดอายกุารใชง้านของโครงสรา้งและ
อปุกรณข์องทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้  
 - การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึน้บน
โครงสรา้งและอปุกรณข์องทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้ 
 กทพ. มีการบ ารุงรักษาทางพิเศษตามรอบระยะเวลาเป็นรายเดือน ระหว่างเวลา 22.00 -04.00 น. เพื่อใหม้ี
ผลกระทบต่อความคล่องตวัของปรมิาณจราจรนอ้ยที่สดุ โดยจดัใหม้ีซ่องทางเดินรถอย่างนอ้ย 1 ช่องทางเปิดใหบ้รกิาร 
 
 ส าหรบั ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กทพ. ไดด้  าเนินงานดา้นการบ ารุงรกัษาที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
 
 การบ ารุงรกัษาทางพิเศษฉลองรชัที่ส  าคญั 
 (1) การปรบัปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรชั 
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 (2) การปรบัปรุงถนนท่ีก่อสรา้งทดแทนถนนจตโุชติของโครงการพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 
 
 การบ ารุงรกัษาทางพิเศษบรูพาวิถีที่ส  าคญั 
 (1) ด าเนินการปรับเปล่ียนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีทั้งสาย โดยการน าระบบตรวจจับป้าย

 ทะเบียนอตัโนมตัิ (License Plate Recognition : LPR) มาใชง้านแทนระบบปัจจบุนั 
 (2) การเสรมิฐานรากทางพิเศษบรูพาวิถี 
 
 การบรหิารจดัการการจราจรและความปลอดภยับนทางพิเศษ ซึ่งจะด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ไดแ้ก่ 

 
(1) ศนูยค์วบคมุ :   

กทพ. มีศนูยก์ลางของการบรหิารงานจราจรบนทางพิเศษและการกูภ้ยัแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ หรือ 
Expressway Traffic Management Center เพื่อเป็นศูนยค์วบคุมทางพิเศษทุกสายแบบเบ็ดเสร็จ คือ 
อาคารศนูยบ์รหิารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตัง้อยู่บนถนนรมิคลองบางกะปิ เมื่อมีเหตุ
จ าเป็น เจ้าหน้าที่ของกทพ. ที่ประจ าอยู่ที่ศูนยค์วบคุมทางพิเศษจะท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานการส่ือสารระหว่างผูใ้ชท้างและหน่วยกูภ้ยัฉุกเฉินและต ารวจจราจร อีกทัง้หากมีอุบตัิเหตุ
รา้ยแรงขนาดใหญ่หรือเหตุการณท์ี่มีผลกระทบกับผูใ้ชท้างพิเศษเป็นวงกวา้ง ผูบ้ริหาร การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย สามารถเขา้ถึงศนูยค์วบคมุนีไ้ดท้นัที พรอ้มทัง้ยกระดบัศนูยค์วบคมุนีเ้ป็นศนูย ์Single 
Command  

(2)   กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและกลอ้งตรวจจบัความเรว็ :  
กทพ. มีการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและกลอ้งตรวจจบัความเรว็ เพื่อสงัเกตสภาพจราจรทัง้บรเิวณ
สายทางและหนา้ด่าน และจบัความเรว็ตลอดแนวเสน้ทางของทางพิเศษ 

(3) การจดัการจราจรและการกูภ้ยั : 
กทพ. มีรถที่ใช้ในการจัดการจราจรและการกู้ภัย โดยประจ าอยู่ที่อาคารด่านและจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครัง้  

(4) การติดตัง้โทรศพัทฉ์กุเฉิน  
(5)    ป้ายปรบัเปล่ียนขอ้ความ (Variable Message Sign หรือ VMS) : 
 กทพ. มีการติดตัง้ป้ายปรบัเปล่ียนขอ้ความตลอดแนวสายทางพิเศษฉลองรชั  เก่ียวกบัสภาพการจราจร 

และป้ายสญัญาณจราจร (Matrix Sign) แจง้ทิศทางการจราจร 
(6)    ป้ายจราจรอัจฉริยะ บนทางพิเศษฉลองรชั เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกับประมาณการเวลาที่จะถึงจุดหมาย

ปลายทาง ระบบแสดงภาพจราจรแบบเสน้สีเพื่อทราบระดบัความหนาแน่นของปรมิาณจราจร 
(7) ข้อก าหนดเก่ียวกับการด าเนินงานดา้นความปลอดภัย เรื่องการห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถ

ในทางพิเศษ 
  

 คุณธนาภรณ ์อาทรมิตร ตวัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แถลงต่อที่ประชมุว่า ส าหรบัแนวทางการ
จดัการกองทนุรวมในอนาคต ในรอบปีบญัชี 2566 กทพ. ไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณตามมติเห็นชอบกรอบและงบลงทนุของ
รฐัวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2566 ตามการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2565 
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 แผนการบ ารุงรกัษาทางพิเศษฉลองรชัส าหรบัปีงบประมาณ 2566 

(1) การปรบัปรุงผิวจราจร 
(2) งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณเ์ก็บค่าผ่านทาง และอปุกรณบ์นทางด่วน 
(3)   งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณค์วบคมุการจราจร 
(4)  งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า 
 

 แผนการบ ารุงรกัษาทางพิเศษบรูพาวิถีส าหรบัปีงบประมาณ 2566 
(1) การเสรมิฐานรากทางพิเศษบรูพาวิถี 
(2) การปรบัปรุงผิวจราจร 
(3) งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณเ์ก็บค่าผ่านทาง และอปุกรณบ์นทางด่วน 
(4) งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณค์วบคมุการจราจร 
(5) งานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

 
 ส าหรบัระบบการจดัเก็บเงินค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรชั กทพ. มีแผนด าเนินการเปล่ียนแปลงระบบจดัเก็บ
ค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพฒันาระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิ
แบบไม่มีไมก้ั้น (M-FLOW) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บค่าผ่านทางและอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน  
 
 ส าหรบัการด าเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ั้น (M-FLOW) ของกทพ. จะเริ่มทดลองใชท้ี่
ทางพิเศษฉลองรชัก่อน โดยกทพ. เลือกด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรชัจ านวน 3 ด่าน ไดแ้ก่ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางจตุโชติ ด่านเก็บค่าผ่านทางสขุาภิบาล 5-1 และด่านเก็บค่าผ่านทางสขุาภิบาล 5-2 มาด าเนินการ ซึ่งด่านเก็บค่าผ่าน
ทางดังกล่าวเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ของกรมทางหลวง โดยตามแผนการด าเนินงานของ กทพ. จะเปิด
ใหบ้รกิารระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-FLOW) ประมาณกลางปี 2566 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 รบัทราบการจดัการกองทนุ
รวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 
 
 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม
เก่ียวกบัวาระดงักล่าว            
 
 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ
คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้ 
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 ในวาระนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามดงันี ้
 
 นายวิทูล ไทยไชยนต ์ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า การทางพิเศษสามารถปรบัอตัรา
ราคาค่าผ่านทางขึน้อีกรอ้ยละ 20 ไดห้รือไม่ 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ไดม้อบหมายให้ตัวแทนจากการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เป็นผูต้อบประเด็นค าถามต่อผูถื้อหน่วย 
 
 คุณธิษัณย ์พฤทธิพงษ ์ตวัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า เกณฑก์ารปรบัอตัรา
ค่าผ่านทางนั้น เป็นไปตามกระบวนการการปรับอัตราค่าผ่านทางที่ก าหนดไวใ้นสัญญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได้ 
(RTA) ซึ่งส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการปรบัค่าผ่านทาง กทพ. จะพิจารณาจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ในระยะเวลาช่วงเดือนมีนาคมของปีที่มีการพิจารณาปรบัอตัราค่าผ่านทางเทียบกบัปีที่มีการปรบัอตัราค่า
ผ่านทางครัง้สุดท้าย ทั้งนี ้เป็นดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ย้อนหลังไม่เกินปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์ซึ่งมีขัน้ตอนเป็นไปตามที่ระบใุนเอกสารแนบทา้ยสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้(RTA) 
 
 ส าหรบัขัน้ตอนในการปรบัค่าผ่านทาง กทพ. จะมีการตัง้คณะอนกุรรมการของกทพ. เพื่อท าหนา้ที่ในการค านวณ
อัตราค่าผ่านทางและเสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น 
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนมุตัิอตัราค่าผ่านทางใหม่และเสนออตัราค่าผ่านทางใหม่ไปยงั
กระทรวงคมนาคมเพื่อใหก้ระทรวงคมนาคม โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงนามในประกาศอตัราค่าผ่านทาง
ใหม่ในราชกิจจานเุบกษา (ถา้มี) 
 
 ในปี 2566 นี ้กทพ. จะมีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาการปรบัอัตราค่าผ่านทางในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2566 และน าเสนอต่อคณะกรรมการของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2566 จากนัน้จะน าเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาและ โดยคาด
ว่าจะมีการลงนามและประกาศอตัราค่าผ่านทางใหม่โดยก าหนดใหม้ีผลตัง้แต่ 1 กนัยายน 2566 
 
 คุณไพรัช มิคะเสน (ตวัแทนจาก KTAM) ไดช้ีแ้จงและน าเสนอขอ้มลูเพิ่มเติมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุว่า เกณฑข์อง
การค านวณอตัราค่าผ่านทางนัน้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้(RTA) โดยการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยจะน าส่งรายละเอียดมายงับรษิัทจดัการเพื่อใหพ้ิจารณาว่าเป็นการด าเนินการตามหลกัเกณฑห์รือไม่ 
 
 นายอ านาจชัย มานะเลิศ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยจะจดัใหม้ีระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-FLOW) ครบทกุด่านในปีใด  
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 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ไดม้อบหมายให้ตัวแทนจากการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เป็นผูต้อบประเด็นค าถามต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 คุณธนาภรณ์ อาทรมิตร ตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดต้อบขอ้ซักถามว่า กทพ. จะจัดใหม้ี
ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-FLOW) ครบทกุด่านในช่วงปี 2568 
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อ
ทราบจึงไม่มีการลงมติ ดงันัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบการรายงานเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมใน
เรื่องที่ส  าคญัและแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคตเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 ก่อนเขา้สู่วาระต่อไป พิธีกรไดช้ีแ้จงรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 40 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 5,605,003 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 304 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 1,866,472,762 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนและผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้มาประชุม
จ านวน 344 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 1,872,077,765 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 40.9645 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
วาระที ่3 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 
  
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ไดเ้สนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2565 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผ่์าน QR CODE ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามรายละเอียดส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย #2 โดยมอบหมายใหค้ณุนิดาวรรณ สขุประดิษฐ์ ตวัแทนจากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูร้ายงานรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ  
 
 คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์ (ตัวแทนจาก KTAM) แถลงต่อที่ประชุมถึง ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2565 ซึ่งมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้
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 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ที่ผ่านมา 
 
 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม
เก่ียวกบัวาระดงักล่าว            
 
 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ

  
ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่30 กนัยายน 2564 วันที ่30 กนัยายน 2565 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากการลงทนุ         
รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนและรบั
โอนสิทธิในรายได ้

1,545,295,118 99.73 1,793,798,937 99.82 

รายไดด้อกเบีย้รบัและรายไดอ้ื่น 4,233,176 0.27 3,238,599 0.18 

รวมรายได ้ 1,549,528,294 100.00 1,797,037,536 100.00 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม 45,720,215 2.95 45,635,466 2.54 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 7,429,535 0.48 7,415,763 0.41 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,694,799 0.30 3,839,849 0.21 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,373,307 0.48 3,374,935 0.19 
ค่าใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 293,864,606 18.96 22,543,005 1.25 
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 34,856,449 2.25 34,926,670 1.94 

รวมคา่ใชจ้า่ย 393,938,911 25.42 117,735,688 6.55 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 1,155,589,383 74.58 1,679,301,848 93.45 
รายการก าไรสทุธิที่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 26,698 0.00 24,218 0.00 
รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ 

 
(30,085,053) 

 
(1.94) 

 
172,083,168 

 
9.58 

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงิน
ลงทนุ 

(30,058,355) (1.94) 172,107,386 9.58 

การเพิม่ขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

1,125,531,028 72.64 1,851,409,234 103.03 
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คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้ 
  
 ในวาระนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามดงันี ้
 
 นายวิทูล ไทยไชยนต  ์ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมดว้ยตนเอง มีข้อซักถามว่า หากผลประกอบการของ
กองทนุรวมมีก าไร เพราะเหตใุดราคาหุน้จึงปรบัตวัลดลง 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ไดม้อบหมายใหต้วัแทนจากบริษัทจดัการเป็นผูต้อบ
ประเด็นค าถามต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 คุณไพรัช มิคะเสน (ตวัแทนจาก KTAM) ชีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ตามนโยบายการจ่ายปันผลของกองทนุ
รวมนัน้ หากกองทุนรวมมีก าไรเกิดขึน้จะมีการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ในส่วนของราคาหุน้นัน้ อาจ
เป็นไปตามสภาวะของตลาดในช่วงขณะนัน้เป็นปัจจยัประกอบดว้ย โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นไดว้่าภาพรวมของของ
ตลาดหลกัทรพัยม์ีการปรบัตวัลงในทุกหน่วยธุรกิจ ทัง้นี ้หากกองทุนรวมมีก าไรจะมีการพิจารณาจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุต่อไป 
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อ
ทราบจึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 ก่อนเขา้สู่วาระต่อไป พิธีกรไดช้ีแ้จงรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 41 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 5,667,003 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 304 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 1,866,472,762 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนและผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้มาประชุม
จ านวน 345 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 1,872,139,765 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 40.9658 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
วาระที ่4 รับทราบงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 
 
 ประธานทีป่ระชุม (คณุณฐัรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทจดัการไดจ้ดัท างบการเงนิ
ของกองทุนรวมประจ าปี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
และรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์าน QR CODE 
ตามรายละเอียดส่ิงที่ส่งมาดว้ย #2 และงบการเงินกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR CODE ตามรายละเอียดส่ิงที่ ส่งมาด้วย #3 โดยได้น าส่งพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมและ
มอบหมายให้ คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผูร้ายงานรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 
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 คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ ์(ตวัแทนจาก KTAM) แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามงบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแลว้ มีรายการท่ีส าคญัสรุปดงันี ้
 

หน่วย : บาท 
สิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน 2564 
สิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน 2565 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ณ วนัที ่30 กนัยายน)     
เงินลงทนุในสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิรายไดต้าม
มลูค่ายตุิธรรม 

52,876,960,000 53,049,100,000 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม  223,818,952 340,023,819 
เงินฝากธนาคาร 77,177,867 128,690,961 
สินทรพัยอ์ื่น 37,020,135 15,556,405 
สินทรพัยร์วม 53,214,976,954 53,533,371,185 
หนีสิ้นรวม 31,071,350 14,302,600 
สินทรพัยส์ทุธิ 53,183,905,604 53,519,068,585 
ทนุจดทะเบียน   
หน่วยลงทนุ 4,570,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 
9.9569 บาท 

45,503,033,000 45,503,033,000 

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ  45,503,033,000 45,503,033,000 
ก าไรสะสม 7,680,872,604 8,016,035,585 
สินทรพัยส์ทุธิ 53,183,905,604 53,519,068,585 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 11.6376 11.7109 
หน่วย : บาท สิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน 2564 
สิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน 2565 
งบกระแสเงนิสด (ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่30 
กันยายน) 

  

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,624,141,367 1,567,759,347 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (1,637,741,791) (1,516,246,253) 
เงินฝากธนาคารตน้ปี 90,778,291 77,177,867 
เงินฝากธนาคารปลายปี 77,177,867 128,690,961 

 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบและ
รบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม
เก่ียวกบัวาระดงักล่าว            
 
 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ
คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้  
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบจึง
ไม่มีการลงมติ ดงันัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบงบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 ก่อนเขา้สู่วาระต่อไป พิธีกรไดช้ีแ้จงรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 43 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 5,719,003 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 304 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 1,866,472,762 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนและผูร้ับมอบฉันทะที่เขา้มาประชุม
จ านวน 347 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 1,872,191,765 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 40.9669 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
วาระที ่5 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคืนทุนในรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 
 
 ประธานทีป่ระชุม (คณุณฐัรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าวาระนีเ้ป็นการเสนอใหท้ี่ประชุม
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยมอบหมายให ้คณุหทยัรตัน ์ชิน
เวชกิจวานิชย ์ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ต่อที่ประชมุ 
 
 คุณหทัยรัตน ์ชินเวชกิจวานิชย์ (ตวัแทนจาก MFC) รายงานการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบญัชี 
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า กองทุนรวมมีนโยบายในการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 
ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ และในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้ อหน่วยลงทนุ
จากก าไรสะสมได ้โดยผูถื้อหน่วยสามารถดูรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย #4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ 
 
 ส าหรบัรอบปีบญัชีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2565) 
กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงินรวมทั้งสิน้หน่วยละ 0.3721 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,700.50 
ลา้นบาท โดยอตัราเงินปันผลที่จ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 101.26 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ ซึ่งสอดคลอ้งตามนโยบายการจ่าย
ปันผลของกองทนุรวม 
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 รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 แสดงในตาราง 
 
คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานงวด เงนิปันผล (บาท)       เงนิคืนทุน(บาท) วันจ่ายเงนิปันผล 

จ านวนเงนิ ต่อหน่วย จ านวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64 424,096,000 0.0928 - - 21 มี.ค. 65 
2 1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65 397,590,000 0.0870 - - 17 มิ.ย. 65 
3  1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65 420,440,000 0.0920 - - 14 ก.ย. 65 
4 1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65 458,371,000 0.1003 - - 28 ธ.ค. 65 
 รวม 1,700,497,000 0.3721 - -  

  
 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
กองทนุรวมไม่มีประกาศเงินคืนทนุ 
  
 เมื่อเปรียบเทียบกบัการจา่ยเงินปันผลและเงนิคืนทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซึ่งกองทนุ
รวมไดจ้่ายไปจ านวน 0.3170 บาทต่อหน่วย หรือจ านวน 1,448,690,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเพิ่มขึน้
ส าหรบัปี 2565 รอ้ยละ 17.38 เมื่อเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชนเ์ห็นว่า การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ไดด้  าเนินการถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในโครงการจดัการกองทุนรวม และเห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลในช่วงรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 
  
  เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม
เก่ียวกบัวาระดงักล่าว            
 
 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ
คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้  
 
 ในวาระนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามดงันี ้
 
 นายวิทูล ไทยไชยนต ์ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า กองทนุรวมจะมีการคืนทนุแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุกปีหรือไม่ และหากมีการคืนทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดค้ืนเต็มจ านวน 10 บาทใช่หรือไม่ นอกจากนี ้ทาง
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กองทุนรวมมีนโยบายที่จะคืนทุนในอัตราเท่าใด อย่างไร รวมทั้งกองทุนรวมมีเกณฑใ์นการพิจารณาคืนทุนอย่างไร และ
ระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุรวมคือปีใด 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ไดม้อบหมายใหต้วัแทนจากบริษัทจดัการเป็นผูต้อบ
ประเด็นค าถามต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 คุณไพรัช มิคะเสน (ตวัแทนจาก KTAM) ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ทางกองทุนรวมไม่มีหลกัเกณฑ์และ
นโยบายที่จะจ่ายเงินคืนทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกปี เนื่องจากการพิจารณาลดทุนและจ่ายเงินคืนทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
นัน้ ขึน้อยู่กบัสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยหลกัแลว้ กองทนุรวมจะพิจารณาจ่ายผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนใน
รูปแบบของเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน อย่างไรก็ดี หากปรากฏว่าทรพัยสิ์นที่ทางกองทุนรวมไดล้งทุนแลว้มี
มลูค่าลดลงหรือเปล่ียนแปลงไปอนัส่งผลกระทบท าให้เกิดการขาดทุนจากการประเมินมลูค่า อย่างเช่นในช่วง 2 ปีที่แลว้ที่
กองทุนรวมมีการขาดทุนจากการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ท าใหก้องทุนรวมไม่มีก าไรสะสม กองทุนรวมจึงมีการพิจารณา
การลดทุนและจ่ายเงินคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากไม่มีเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทนุ
รวมดงัเช่นในช่วงเหตกุารณก์่อนหนา้นี ้ทางกองทนุรวมจะพิจารณาเก่ียวกบัการลดทนุและจ่ายเงินคืนทุนเป็นกรณีทา้ยสดุ 
โดยระหว่างระยะเวลาการลงทุนที่เหลืออีกประมาณ 26 ปีนัน้ กองทุนรวมจะพิจารณาการจ่ายปันผลจากก าไรสะสม ส่วน
การลดทุนและคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น กองทุนรวมจะพิจารณาด าเนินการในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินในขณะที่กองทนุรวมไม่มีก าไรสะสม 
 
 คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนว่า ตาม
วัตถุประสงคข์องกองทุนรวมนั้น เมื่อกองทุนรวมมีรายไดจ้ากส่วนแบ่งรายไดข้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หาก
กองทุนรวมมีก าไรจะพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนต่อไป ส าหรบัรูปแบบการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจดัการจะท าการจ่ายจากก าไรสทุธิใหห้มดก่อน หากไม่มีก าไรสทุธิคงเหลือ บริษัทจดัการจึงจะจ่าย
ผลตอบแทนจากก าไรสะสม และหากมีเงินสดคงเหลืออยู่ บรษิัทจดัการจึงจะพิจารณาการลดทนุและจ่ายเงินคืนทนุแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุต่อไป 
 
 นายวิทูล ไทยไชยนต ์ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า กองทุนรวมเคยมีการจ่ายเงินคืน
ทนุหรือไม่ 
 
 คุณหทัยรัตน ์ชินเวชกิจวานิชย  ์(ตวัแทนจาก MFC) ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ระหว่างระยะเวลาที่ผ่าน
มานัน้ กองทุนรวมไดม้ีการลดทุนและจ่ายเงินคืนทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจากผลการด าเนินงาน จ านวน 3 ครัง้ ไดแ้ก่ ครัง้ที่
หน่ึง จ่ายจากผลการด าเนินงานงวด 1 ตลุาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายที่ 0.0089 บาทต่อหน่วย ครัง้ที่สอง จ่าย 
จากผลการด าเนินงานงวด 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 โดยจ่ายที่ 0.0158 บาทต่อหน่วย และครัง้ที่สาม คือ จ่าย
จากผลการด าเนินงานงวด 1 เมษายน 2562 - 30 มิถนุายน 2562 โดยจ่ายที่ 0.0184 บาทต่อหน่วย จากการจ่ายเงินคืนทนุ
ทัง้สามครัง้ รวมจ านวน 0.0431 บาทต่อหน่วย หรือเป็นเงิน 196,967,000 บาท 
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 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อ
ทราบจึงไม่มีการลงมติ ดงันัน้ จึงสรุปว่าที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลในช่วงรอบปีบญัชีสิน้สุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 ก่อนเขา้สู่วาระต่อไป พิธีกรไดช้ีแ้จงรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 44 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 5,739,003 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 304 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 1,866,472,762 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนและผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้มาประชุม
จ านวน 348 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 1,872,211,765 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 40.9674 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
วาระที ่6 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทนุรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

รอบปีบัญชี ช่วง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
 
 ประธานทีป่ระชุม (คณุณฐัรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) มอบหมายใหค้ณุหทยัรตัน ์ชินเวชกิจวานิชย ์ตวัแทน
จากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้ายงานรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
 คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) แถลงต่อที่ประชุมเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของ
กองทุนรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 รอบปีบัญชี ช่วง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 
2566 ดงันี ้
  
 บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของกองทุนรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2566 รอบปีบัญชี ช่วง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนุญาตใหส้อบบัญชีตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้
 

1.  นางสาววิไลพร เชาวว์วิฒันก์ลุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9309 
2.  นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 
3.  นางสาวรสพร เดชอาคม           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 
 

 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม
ได ้และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีทัง้หมดขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้บริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากัด รบัที่จะจดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษิัทเพื่อท าหนา้ที่แทน ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของ
กองทนุรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2566 รอบปีบญัชี ช่วง 1 ตลุาคม 2565 ถึง 30 กนัยายน 2566 ตามรายชื่อขา้งตน้ ไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย #5 ของหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
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 ผูส้อบบญัชีจากบรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม เป็นระยะเวลา
รวม 7 ปี (ตัง้แต่ปี 2559) โดยในปี 2566 นี ้ไดม้ีการเปล่ียนรายชื่อผูส้อบบญัชีที่รบัผิดชอบงาน ในรายชื่อล าดบัท่ี 1 ซึง่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
 ส าหรบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ ารอบปีบญัชี 2566 รอบปีบญัชี ช่วง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 
2566 มีจ านวน 1,530 ,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น  ๆ  ตามที่ เกิดขึ ้นจริง  รวมทั้ง
ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
 
 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี 2566 ประกอบดว้ย ค่าสอบทานรายไตรมาส จ านวน 480,000 บาท ค่าตรวจสอบ
รายปีจ านวน 700,000 บาท ค่าตรวจสอบรายไดค้่าผ่านทางจ านวน 350,000 บาท โดยยงัไม่มีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้
จ านวน 1,530,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี 2565 นัน้ เป็นจ านวนที่เท่าเดิม 
 
 โดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 และ ปี 2566 เป็นดงันี ้

 รอบปีบัญชี 2565 
1 ตลุาคม 2564 ถงึ 
30 กนัยายน 2565 

รอบปีบัญชี 2566 
1 ตลุาคม 2565 ถงึ  
30 กนัยายน 2566 

เปลี่ยนแปลง 

สอบทานรายไตรมาส 480,000 480,000 0% 
ตรวจสอบรายปี 700,000 700,000 0% 
ตรวจสอบรายไดค้่าผ่านทาง 350,000 350,000 0% 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ไม่มี ไม่มี 0% 
รวม 1,530,000 1,530,000 0% 

  
 ประธานทีป่ระชุม (คณุณฐัรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทจดัการเห็นว่าผูส้อบบญัชี
จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม และไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยมีความอิสระต่อการท าหนา้ที่ จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2566 รอบปีบญัชี ช่วง 1 ตุลาคม 
2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และภาษีมลูค่าเพิ่ม 
(หากมี) และเห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 เพื่อรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ
กองทุนรวมและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 รอบปีบญัชี ช่วง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 
2566 ตามรายละเอียดข้างตน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
 ในส่วนของผูดู้แลผลประโยชนไ์ดเ้ห็นว่า ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สช. 39/2553 เรื่องการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ (ฉบบัประมวล) 
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และไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  
 
 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสอบถาม
เก่ียวกบัวาระดงักล่าว            
 
 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ
คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้  
 
 ในวาระนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามดงันี ้
 
 นายวิทูล ไทยไชยนต ์ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า กองทุนรวมคดัเลือกผูส้อบบญัชี
โดยวิธีการใด เป็นการคดัเลือกโดยวิธี E-Bidding หรือไม่ 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ไดม้อบหมายใหต้วัแทนจากบริษัทจดัการเป็นผูต้อบ
ประเด็นค าถามต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 คุณไพรัช มิคะเสน (ตัวแทนจาก KTAM) ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีใหก้ับกองทุนรวมตัง้แต่จดัตัง้กองทุนรวม ซึ่ง ณ ปัจจุบนั ยงัไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีแต่
อย่างใด หากในอนาคต ทางกองทนุรวมจะมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีก็จะใหบ้รษิัทผูส้อบบญัชีเสนอราคาเขา้มาเพื่อให้
กองทนุรวมพิจารณา 
 
 คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า นับตัง้แต่จดัตัง้
กองทนุรวมนัน้ กองทนุรวมไดม้ีการคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยมีการเปรียบเทียบราคาและคณุภาพของผูส้อบบญัชีหลายราย 
อีกทัง้ ในระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ ค่าสอบบญัชีของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ยงัเป็นจ านวนที่เท่าเดิม หากมี
การเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีในอนาคตจะมีการเขา้สู่กระบวนการ Bidding ต่อไป 
 
 นางสาวจีรวรรณ นิลอุบล ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามว่า มีหลกัเกณฑอ์ย่างไรใน
การพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนนัน้สามารถปรบัลดลงไดห้รือไม่อย่างไร เนื่องจากค่าสอบบญัชี
มีผลต่อค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ได้ชี ้แจงต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า โดยทั่วไปแลว้
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ กองทุนรวมไดเ้ลือกและแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีโดยพิจารณาจากคุณภาพและค่าสอบบญัชีที่เป็น
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ธรรม รวมทัง้กองทุนรวมจะพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อและปัจจยัต่าง ๆ ในการก าหนดค่าสอบบญัชีร่วม
ดว้ย ทั้งนี ้กองทุนรวมไดป้รึกษา เจรจาและพิจารณาค่าสอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีแลว้เห็นว่าเป็นค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม โดยค่าสอบบญัชีนัน้เป็นไปตามอตัราเดียวกนักบัรอบปีบญัชี 2565 
 
 คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย ์(ตัวแทนจาก MFC) ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ตามที่ไดช้ีแ้จง
มลูค่าสอบบญัชีขา้งตน้นัน้ จากเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จะตอ้ง
มีการตรวจสอบรายปีและรายไตรมาส อีกทัง้ กองทนุรวมมีการสอบทานรายไดค้่าผ่านทาง เนื่องจากกองทนุรวมไดร้บัส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งค่าสอบบญัชีขา้งตน้นัน้ มีความสมเหตุสมผลและครอบคลมุถึงขอบเขต
การสอบบญัชีแลว้ 
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อ
ทราบจึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2566 เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 ก่อนเขา้สู่วาระต่อไป พิธีกรไดช้ีแ้จงรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 45 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 5,819,003 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 304 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 1,866,472,762 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนและผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้มาประชุม
จ านวน 349 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 1,872,291,765 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 40.9691 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
  
วาระที ่7 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อให้ผูถื้อ
หน่วยลงทนุซกัถาม หรือใหค้วามเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะ
ไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกัน บริษัทจดัการเห็นว่าไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้
ถือหน่วยลงทนุจะไม่ไดร้บัขอ้มลูและโอกาสในการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกนั 
 
 ทัง้นี ้บรษิัทจดัการไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยพิจารณาหรือรบัทราบเพิ่มเติม บรษิัทจดัการจึงเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนีไ้ด ้
 
 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผ่านขอ้ความเก่ียวกบัวาระนี ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้ กดปุ่ ม “ค าถาม” และท าการพิมพค์ าถาม หรือ ความ
คิดเห็นของผูถื้อหน่วยลงทุน และกดส่งค าถาม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุหรือผูม้อบฉนัทะก่อนถามค าถามทกุครัง้  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย#1



หนา้ 22 จาก 25 

 

 ในวาระนี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามดงันี ้
 
 นายวิทูล ไทยไชยนต ์ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้ประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
 
 1. กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราประมาณรอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 4 ต่อปี ซึ่งเป็น
ผลตอบแทนที่อยู่ในระดบัดี แต่เพราะเหตุใดราคาหุน้ในตลาดหลักทรพัยจ์ึงปรบัตัวลดลงมาก จากหุน้ละ 10 บาท เหลือ
เพียงหุน้ละ 7.95 บาทเท่านัน้ 
 2. ใหข้อ้เสนอแนะใหต้ัง้กองทุนส ารองเพื่อซือ้หุน้กลับคืนเพื่อรกัษาเสถียรภาพราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยใ์หด้ี
ก่อน จึงค่อยน าเงินไปขยายลงทนุในโครงการอื่นไดห้รือไม่ 
 3. เนื่องจากกองทุนมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ดี แต่ราคาหุน้ปรบัตวัลดลง จึงเป็นโอกาสในการซือ้หุน้เพิ่มใช่
หรือไม่ 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ไดม้อบหมายใหต้วัแทนจากบริษัทจดัการเป็นผูต้อบ
ประเด็นค าถามต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 คุณไพรัช มิคะเสน (ตัวแทนจาก KTAM) ไดช้ีแ้จงต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า ในประเด็นแรกนั้น ตามที่ไดต้อบ
ค าถามไปขา้งตน้ ราคาหุน้ในตลาดหลักทรพัยน์ั้นอาจมีปัจจัยเรื่องสภาวะของตลาดดว้ย ราคาหุน้ของ TFFIF ในตลาด
หลกัทรพัยจ์ะเป็นไปตามหลกัของ Demand – Supply  
 
 ในประเด็นเรื่องขอ้เสนอแนะการซือ้หุน้กลบัคืนนั้น เนื่องจาก TFFIF เป็นกองทุนรวมจะมีหลกัเกณฑใ์นการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุและหลกัเกณฑใ์นการด าเนินงานแตกต่างจากบรษิัทจดทะเบียน หากเป็นบรษิัทจดทะเบียนสามารถซือ้หุน้
คืนได ้แต่กรณีของกองทุนรวมนัน้เป็นกองทุนปิด (Closed - End Fund) ผูล้งทุนไม่สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ 
บรษิัทจดัการก่อนครบก าหนดอายโุครงการได ้
 
 ประเด็นสุดทา้ย ในส่วนของการจ่ายปันผลที่ดีแต่ราคาหุน้ปรบัลดลงนั้น ทางบริษัทจัดการไม่สามารถตอบขอ้
ซกัถามดงักล่าวได ้เนื่องจากจะเป็นการตอบค าถามเพื่อชีน้  าอนัมีผลต่อราคาตลาด ทัง้นี ้กองทุนรวมและบริษัทจดัการมี
ความพยายามใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอในระยะยาวต่อไป 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนสัสทุธากร ตวัแทน MFC) ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ทางกองทนุ
รวมไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑต์่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานไว้ ซึ่งมีก าหนดนโยบายชดัเจนเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมายของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ในกรณีการตัง้กองทุนเพื่อซือ้หุน้คืนนัน้  ทางกองทุนรวมไม่สามารถท าได ้อีกทัง้ 
แมว้่ากองทนุรวม หรือ TFFIF นัน้ เป็นกองทนุรวมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นตลาดรองใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
สามารถซือ้ขายไดอ้ย่างคล่องตวั เป็นการสรา้งสภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยลงทนุอีกทางหน่ึง แต่ลกัษณะการจดัตัง้กองทนุเพื่อ
ซือ้หุน้คืนดงัเช่นบริษัทจดทะเบียนนัน้ไม่สามารถท าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะด าเนินการติดตามการด าเนินงานของ
กองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการของกองทนุรวม และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุต่อไป 
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 นายต่อพงศ ์ครองไตรเวทย ์ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้ประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
 
 1. กองทนุรวมมีแผนการลงทนุในอนาคตอย่างไร ช่วงระยะเวลาใดและเป็นสินทรพัยป์ระเภทใด อย่างไร 
 2. มีปัจจยัใดที่ส่งผลกระทบหรือท าใหก้ารขึน้ค่าผ่านทางไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานหรือไม่ และมีโอกาส
เกิดเหตกุารณด์งักล่าวหรือไม่ 
 3. เสนอแนะใหม้ีการรายงานปรมิาณการจราจรทาง Website ทกุเดือน จากเดิมที่มีการรายงานทกุไตรมาส 
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า เนื่องจาก TFFIF 
เป็นกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานที่ก่อตัง้ขึน้เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นของภาครฐั หากภาครฐัมีโครงการที่มีศักยภาพและ
ตอ้งการน าเงินไปลงทุนและตอ้งการระดมจะน ามาเสนอต่อกองทุนรวมต่อไป โดยบริษัทจดัการไดศ้กึษาโครงการและการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ แต่ในระยะเวลานี ้ทางภาครฐัยงัไม่มีโครงการมาน าเสนอต่อกองทุนรวม หากมี
โครงการท่ีมีศกัยภาพ บรษิัทจดัการจะพิจารณาและจะน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุต่อไป 
 
 คุณธิษัณย ์พฤทธิพงษ ์ตวัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วย ในประเด็นค าถามที่ 
2 ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะด าเนินการพิจารณาปรบัอตัราค่าผ่านทางภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ (RTA) และกระบวนการที่เก่ียวข้อง โดยที่ผ่านมายังไม่พบกรณีพฤติการณ์พิเศษที่ ท  าใหไ้ม่
สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้
 
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการรับทราบ
ขอ้เสนอแนะตามขอ้ 3. และจะน าไปพิจารณาต่อไปจะว่าสามารถจดัท าและรวบรวมขอ้มลูเป็นรายเดือนไดห้รือไม่ 
 
 นางนภาพร สุรินทราบูรณ์ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามว่า เนื่องจากรายการก าไร 
(ขาดทนุ) ซึ่งปรากฏตามงบการเงินนัน้ มีการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรม มีเกณฑใ์นการค านวณอย่างไร  
 
 คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์ (ตวัแทนจาก KTAM) ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า รายการก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมนัน้ เนื่องจากมีการค านวณมลูค่ายตุิธรรมทกุปี โดยจะมีผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็นท่ีปรกึษาในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม ผูเ้ชี่ยวชาญจะเป็นผูป้ระเมินการจราจรและมีผูป้ระเมินราคาที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ห็นชอบ ร่วมกันประเมินรายไดท้ี่จะเกิดขึน้ในอนาคตจนถึงรายไดร้ะหว่างอายุสัญญาที่
เหลือ ประมาณ 26 ปี โดยการประเมินจะใช้หลักการ Discount Cash Flow ผู้ประเมินราคาจะพิจารณาราคามูลค่า
ยุติธรรมของสญัญาที่รบัรายได ้เมื่อประเมินมลูค่ายุติธรรมแลว้จะเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ว่าเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างไร 
โดยเป็นก าไรหรือขาดทนุท่ียงัไม่รบัรู ้(unrealized gain or loss) ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรม 
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 นายพงษสุ์วรรณ เตชาวุฒิชัย ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามว่า ในปัจจุบนัมีปริมาณ
การจราจรเป็นรอ้ยละเท่าใด หากเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาก่อน COVID-19 อีกทัง้ ประมาณการจราจรจะเพิ่มขึน้เป็น
รอ้ยละเท่าใดในปี 2566 และ 2567 และประมาณการรายไดเ้ป็นเท่าใด  
 
 คุณธิษัณย ์พฤทธิพงษ ์ตวัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ในทัง้สอง
เสน้ทาง คือ บรูพาวิถีและฉลองรชันัน้ มีปรมิาณการจราจรท่ีเพิ่มขึน้จากช่วง COVID-19 กว่ารอ้ยละ 80 ในส่วนของปรมิาณ
การจราจรในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบช่วงปี 2564 และ 2565 นัน้ การจราจรของฉลองรชั มีการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.14 ส่วน
บรูพาวิถีเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 19 อีกทัง้ ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดค้าดการณน์ัน้ ปรมิาณการจราจรในปี 2566 อาจ
เพิ่มขึน้ในอตัราเช่นเดียวกนั เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรบัฐานปรมิาณจราจรหลงัจากผ่านช่วง COVID-19 
 
 นายบรรจง ไพรส าราญ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามว่า ในหมวดงบดุล หวัขอ้ “เงิน
ลงทุนในสญัญาโอน และรบัโอนสิทธิรายไดต้ามมูลค่ายุติธรรม” เมื่อครบก าหนด 30 ปี จะมีการคืนแก่ผูถื้อหน่วยหรือไม่ 
การตีมลูค่าเงินลงทนุคิดจากวิธีใด 
 
 คุณไพรัช มิคะเสน (ตัวแทนจาก KTAM) ได้ชี ้แจงต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า การคืนทุนจะเป็นการทยอยคืน
จนกระทั่งถึงปีที่ 30 โดยวิธีการคิดเงินคืนทุนจะคิดจากการประเมินมลูค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow หรือ DCF) การประเมินมูลค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดนั้น จะเป็นการพิจารณากระแสเงินสดในอนาคต โดย
พิจารณามลูค่าดงักล่าวว่าเป็นเท่าใดเทียบกบัมลูค่าในปัจจุบนั เมื่อมลูค่ามีการลดลง กองทุนรวมจะเริ่มทยอยลดทุนเพื่อ
คืนเงินใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 นายฐิติศักดิ์ ธรรมสอน ผูถื้อหน่วยซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้ซักถามว่า  ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 มี
ปรมิาณการจราจรมากขึน้หรือไม่ 
 
 คุณธิษัณย ์พฤทธิพงษ ์ตวัแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหน่วยว่า หากพิจารณาจาก
ปริมาณการจราจร เปรียบเทียบกนัในปี 2565 ระหว่างช่วงไตรมาสที่ 3 และช่วงไตรมาสที่ 4 มีปริมาณการจราจรท่ีเพิ่มขึน้
ทัง้สองทางพิเศษ 
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) จึงแจ้งต่อที่
ประชุมว่า ที่ประชุมไดพ้ิจารณาครบทุกวาระการประชุมแลว้และไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหน่วยแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวปฏิบตัิที่ดี บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานการประชมุหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้มติที่ประชุม
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยภ์ายในวนัท าการถดัไปหลงัเสร็จสิน้การประชุม และบริษัทจดัการจะจดัท ารายงานการ
ประชุมใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ รวมทัง้น าส่งรายงานการประชมุต่อตลาดหลกัทรพัย ์และเผยแพรใ่น
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ เว็บไซตข์องกองทุนรวม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยจะมีการแจง้ผ่านระบบการ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย ์เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบว่าบริษัทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบน
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เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและเว็บไซตข์องกองทุนรวมแลว้ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของ
รายงานการประชมุได ้
  
 ประธานที่ประชุม (คุณณัฐรี พนัสสุทธากร ตัวแทน MFC) ในนามบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 เมื่อเวลา 15.25 น. 
 
 
 
 
 

    คณุณฐัรี พนสัสทุธากร 
    ประธานในที่ประชมุ 
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